

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ชุด “คำศัพท์แสนสนุก”

ผู้รายงาน : นางพีรพร ม้าอูดสำห

ปีที่รายงาน : พ.ศ.2550

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก”

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 19 คน ได้มาโดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และแบบเขียนเติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” แบบประเมินค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One Group Pretest-Posttest Design และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษา พบว่า

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” มีค่าเท่ากับ 86.84/85.26

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.47 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.58 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “คำศัพท์แสนสนุก” โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\mu = 4.37$)